



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ที่ ๘๖๐/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

.....

ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ได้มอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนให้
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ตามบันทึกการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ เรื่อง มอบอำนาจ
ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเกิดประโยชน์ต่อราชการโดยรวม กับทั้งเป็นการกระจายอำนาจในการบริหารราชการ เพื่อให้เกิดผลดีต่อ
องค์กรและเป็นการอำนวยความสะดวก ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง อาศัยอำนาจ
ตามมาตรา ๑๕ ประกอบกับมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
และแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ (ปรับปรุง)
(แนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.อบต.ที่ มท ๘๐๘๙.๒/ ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) จึงแต่งตั้งให้
นายอาทิตย์ ศรีมงคล ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่
ตำแหน่ง ๔๗-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง โดยให้เป็นไป
ตามเอกสารบันทึกการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายเสนอ สุโนภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

๙/๑๑

บันทึกมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ
เรื่อง มอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ปฏิบัติราชการแทน

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ด้วยปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง มีภารกิจอำนาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง มีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ให้เป็นไปตามแผนงาน นโยบาย และระเบียบสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์ต่อราชการโดยรวม กับทั้งเป็นการกระจายอำนาจในการบริหารราชการ เพื่อให้เกิดผลดีต่อองค์กรและเป็นการอำนวยความสะดวก ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ข้าพเจ้านายธัชพล สิทธิสาร ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง ๔๗-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ อาศัยอำนาจตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ (ปรับปรุง) (แนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.อบต.ที่ มท ๘๐๘๙.๒/ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) มอบอำนาจให้ นายอาทิตย์ ศรีมงคล ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๔๗-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง โดยให้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้


๑. ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ กลั่นกรอง เร่งรัด ติดตาม การสั่งอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติฯ หรือคำสั่งใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติฯ หรือคำสั่ง ในเรื่องนั้น ไม่ได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น


๒. ยกเว้น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติฯ หรือคำสั่งใดในเรื่องนั้น กำหนดให้เป็นอำนาจเฉพาะของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และงานราชการลับ

สำหรับการปฏิบัติราชการแทนของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ให้อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล แนะนำ และตรวจสอบ ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง หากมีปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง หรืออื่นใด ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ทราบโดยด่วน

บันทึกการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการนี้ ได้ทำขึ้นจำนวน ๓ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ โดยเก็บไว้กับผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ คนละหนึ่งฉบับ มอบให้แก่งานธุรการกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งฉบับ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามบันทึกการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการฉบับนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

(ลงชื่อ) 
(นายธัชพล สิทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้มอบอำนาจ (ลงชื่อ) 
(นายอาทิตย์ ศรีมงคล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล